

Nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngày càng nặng nề và phức tạp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở đồn biên phòng là một vấn đề bức thiết hiện nay nhằm củng cố xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, nghiệp vụ công tác biên phòng giỏi, đủ sức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên trách nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Chi bộ Đồn Biên phòng 496 đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung thống nhất của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi bộ đồn biên phòng 496 được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chọn làm đơn vị "3 điểm" (điểm về xây dựng đơn vị chính quy; điểm về tăng gia sản xuất; điểm về trạm kiểm soát). Đây là vinh dự lớn, song cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị.

Trước những yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đòi hỏi cấp ủy phải thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh

đạo, đề ra những chủ trương, phương thức lãnh đạo phù hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với sức mạnh của tập thể và được sự quan tâm của cấp trên, trong những năm qua, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo..., Đồn còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị "3 điểm" mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy tỉnh giao cho.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X và Nghị quyết 147 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 25-7-2008 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Chương trình hành động số 602 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, cấp ủy luôn coi trọng việc tổ chức học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của cấp trên cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn



Sức chiến đấu của đảng viên ở Đồn Biên phòng 496

ĐỖ MINH TRÍ

Bí thư Chi bộ Đồn 496, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

nghiệp vụ, thống nhất về nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, kịp thời ban hành các nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy cấp trên thường xuyên quan tâm kiện toàn cấp ủy đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm chất lượng và hoạt động có hiệu quả, luôn giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi ủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phức tạp trên địa bàn, tổ chức ký quy chế phối hợp với cấp ủy nơi đóng quân nhằm tạo lên sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm. Công tác phát triển Đảng đã đạt được một số kết quả tích cực. Hằng năm, chi bộ đều xem xét, đề nghị kết nạp từ 2 - 3 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được trong thời gian qua, cấp ủy nhìn

nhận còn có một số hạn chế cần khắc phục. Năng lực vận dụng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp trên, của cấp ủy còn có mặt hạn chế, nhất là việc đề ra các chủ trương, biện pháp mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Nội dung sinh hoạt chậm đổi mới. Việc xây dựng nghị quyết còn dàn trải chưa tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, chưa thực sự coi trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình chưa được phát huy đúng mức.

Để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 496 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban

Bí thư và Hướng dẫn số 05 -HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ". Tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ của chi bộ. Thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có biện pháp cụ thể để quản lý theo dõi và nắm tình hình tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và các mối quan hệ của đảng viên.

Hai là, thường xuyên kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Đây là nhân tố quyết định chất lượng hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Việc kiện toàn cấp ủy phải chú trọng cả số lượng, chất lượng, cơ cấu, bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa trong đó vấn đề quan trọng nhất là bảo đảm tiêu chuẩn của cấp ủy viên theo quy định của Trung ương. Mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ có trình độ, nhận thức, có năng lực và khả năng phát triển, nhiệt tình công tác, khéo léo kết hợp cán bộ cũ và cán bộ mới trong một cơ cấu



thống nhất, chủ động thay thế nhau, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Ba là, cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy chi bộ chấp hành nghiêm các chế độ sinh hoạt, đồng thời thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo phương châm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, phát huy dân chủ và tập thể trong bàn bạc, thảo luận quyết định, cải tiến phương pháp tiến hành hội nghị chi bộ sao cho ngắn gọn, có hiệu quả thiết thực.

Bốn là, xây dựng phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc khoa học, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Triệt để tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân biệt rõ chức năng lãnh đạo và chỉ huy để xác định trách nhiệm cụ thể, tránh sự chồng chéo làm suy yếu năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu lực của người chỉ huy. Cấp

ủy phải có tác phong sâu sát thực tế, cụ thể tỉ mỉ, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên giúp đỡ cấp dưới một cách thiết thực, kịp thời phát hiện vấn đề, trực tiếp giải quyết những công việc cụ thể, giảm bớt các cuộc họp không cần thiết, khắc phục hiện tượng thiếu chuẩn bị chu đáo, họp kéo dài, hiệu quả thấp, chần chừ làm việc quan liêu, bần giầy, phô trương, hình thức.

Năm là, làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, phân công, quản lý đảng viên và công tác phát triển Đảng gắn với các tiêu chí về xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Trước hết, đội ngũ cấp ủy, Ban chỉ huy Đoàn mà đặc biệt là Chính trị viên và Đoàn trưởng phải thực sự là tấm gương sáng để đội ngũ đảng viên "soi" hằng ngày. Mặt khác, trong tự học, tự rèn đối với đảng viên, phải dựa trên cơ sở nội dung "10 xây, 10 chống" do Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát động trong toàn lực lượng.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nội dung kiểm tra phải toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm cấp ủy nắm được thực chất các hoạt động của người chỉ huy, các tổ chức và đội ngũ đảng viên trong chi bộ; đồng thời phát huy tính tích cực, tự giác của đảng viên, tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng và làm tốt công tác thẩm tra xác minh.

Bảy là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của cấp trên. Cấp ủy cấp trên, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp phải đi sâu, đi sát nắm tình hình cơ sở, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Các văn bản chỉ đạo của cấp trên ngắn gọn, chỉ rõ chủ trương nhiệm vụ và trách nhiệm, nội dung cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. □

Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tuần tra trên biển Ảnh: Hà Phương

